



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องเรียนและฝ้าเพดานทางเดินหน้าอาคารเรียน ๗๒๕
อาคาร ๗ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ผนังห้องเรียนและฝ้าเพดานทางเดินหน้าอาคารเรียน ๗๒๕ อาคาร ๗ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๐๖๐.๘๓ (ห้าแสน-
หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ผลงานประเภทเดียวกันใน
วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท) และมีผลงานนำเสนอไม่เกิน ๓ ปี และมีผลงานนำเสนอไม่เกิน ๓ ปี นับจาก
วันทำการตามสัญญาแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองสอบราคา
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงและฟังคำชี้แจงในวันที่ - 4 ส.ค. 2559 เวลา ๑๐.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถานที่ปรับปรุง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ - 9 ส.ค. 2559
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 ส.ค. 2559
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ - 9 ส.ค. 2559
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๓๕๓๒-๒๐๘๑ ในวันและเวลาราชการ

/ทั้งนี้ผู้เสนอราคา...

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

4e.

(นายเกษม บำรุงเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา